

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

- **Kính thưa các vị đại biểu**
- **Các đ/c lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương**
- **Thưa các quý cử tri!**

Tôi tên là: Sộng Me Lia.

Sinh ngày: 07/06/1992.

Quê quán: Bản Huổi Mười, xã Mường Cai, Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Thường trú: Bản Đen, xã Phiêng Păn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Chức vụ hiện nay: Giáo viên trường Mầm non Hoa Đào Mường Cai.

Ứng cử: Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lời đầu tiên cho tôi gửi lời kính chúc tới các vị đại biểu các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu

Các đ/c lãnh đạo cấp ủy; chính quyền địa phương

Thưa các quý cử tri!

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội, tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 11, huyện Sông Mã. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, vì tôi biết rằng đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Để có cơ sở vững chắc giúp tôi đạt nguyện vọng là trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi rất mong muốn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình bằng tình cảm và trách nhiệm của mình được thể hiện trong lá phiếu của mỗi cử tri. Nếu trúng cử, tôi sẽ có cơ hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân quê nhà, có điều kiện hơn đóng góp phần nhỏ bé của mình cùng bà con xây dựng quê hương phát triển.

Huyện Sông Mã có địa bàn rộng, kinh tế khó khăn, thường xuyên nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Ban Thường vụ huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị của huyện. Trong năm qua kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục phát triển. Thế mạnh kinh tế của huyện Sông Mã chủ yếu là một số cây ăn quả như: nhãn, xoài, cây lương

thực như lúa, ngô, sản một số vật nuôi như: Trâu, bò, dê,...Quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao; nhân dân các dân tộc trong huyện, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau vượt khó, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Vấn đề cử tri đang quan tâm nhất đó là tình hình biến đổi khí hậu hạn hán kéo dài, tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Giá đầu vào cho sản xuất nông nghiệp đắt (*phân bón, thuốc trừ sâu, trừ cỏ, ngô giống...*) giá đầu ra nông sản còn thấp. Vấn đề hộ nghèo, hộ cận nghèo còn rất nhiều đời sống kinh tế không ổn định.

Một số giải pháp mà khả năng tôi có thể tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn học tập nâng cao trình độ, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác.

Một là, Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể HĐND, các hoạt động của tổ đại biểu HĐND; thảo luận và giải quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND.

Hai là, Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội HĐND, các cơ quan, tổ chức hữu quan.

Ba là, Dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú theo chương trình tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND. Ngoài ra cố gắng tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi làm việc; tiếp xúc theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn.

Bốn là, Tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết.

Năm là, Khi cần thiết sẽ chất vấn các cá nhân đứng đầu các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương về những vấn đề mà cử tri và nhân dân bức xúc, yêu cầu, kiến nghị.

Sáu là, Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, sẽ yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

Bảy là, Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu hơn nữa để có cơ hội cống hiến trí tuệ và sức lực, khả năng của mình cho đất nước, cho địa phương không ngừng phụ lòng tin của đồng bào cử tri.

Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp tốt ba môi trường: gia đình – nhà trường và xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục trẻ em. Bản thân tôi là một giáo viên mầm non trực tiếp giảng dạy, công tác trong ngành giáo dục, sẽ luôn cố gắng phát huy năng lực chuyên môn của bản thân để góp phần xây dựng nền giáo dục của huyện.

Kính thưa các vị đại biểu

Các đ/c lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương

Thưa các quý cử tri!

Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Tôi luôn khao khát và mong muốn mình trở thành cầu nối giữa tổ chức đảng, nhà nước với nhân dân; mọi lời nói, việc làm của mình phải hướng đến lợi ích thiết thực của nhân dân.

Tôi rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể các xã và cử tri tin nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà bản thân tôi vừa nêu.

Cuối cùng tôi xin chúc quý cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành công

Cảm ơn các cử tri đã lắng nghe, cảm ơn cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc này.

Xin chân thành cảm ơn!

Ứng cử viên



Sòng Me Lia